

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ngày 19 tháng 09 năm 2019

THƯ KIẾN NGHỊ

V/v: Yêu cầu Eximbank xin ý kiến của Ngân hàng Nhà Nước Việt Nam về việc tổ chức cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông bất thường của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Xuất Nhập khẩu Việt Nam (Eximbank) và kiến nghị bổ sung thêm một thành viên HĐQT nếu Eximbank tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường

Kính gửi: Hội đồng Quản trị Eximbank

Chúng tôi là nhóm cổ đông của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Xuất Nhập khẩu Việt Nam (Eximbank), bao gồm:

STT	Cổ đông	Số cổ phần EIB sở hữu liên tục 6 tháng	Tỷ lệ
01	<p style="text-align: center;">NGÔ THU THÚY</p> <p>-CCCD: 059 do Cục ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư cấp ngày</p> <p>-Địa chỉ: Tp. Hồ Chí Minh</p>		
02	<p style="text-align: center;">TRẦN CÔNG CẬN</p> <p>-CCCD: 021 do Cục ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư cấp ngày</p> <p>-Địa chỉ:</p>		

	<p style="text-align: center;">Tp. Hồ Chí Minh.</p> <p>-Địa chỉ liên hệ:</p> <p style="text-align: center;">Tp. Hồ Chí Minh</p>		
03	<p style="text-align: center;">LAFELLE LIMITED</p> <p>Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 186 cấp ngày ị tại British Virgin Islands (MSGDCK: 7)</p>		
Tổng cộng			10,36%

đang nắm giữ 10,36% cổ phần phổ thông của Eximbank trong thời hạn liên tục ít nhất 6 tháng tại Eximbank.

Các cổ đông chúng tôi hiện lo lắng và bất an khi thấy uy tín của ngân hàng Eximbank bị sụt giảm khi liên tiếp các cuộc họp Đại hội đồng cổ đông gần đây của Ngân hàng đã không thể tổ chức thành công và không thông qua được bất kỳ quyết định hay nội dung họp nào bởi tập thể cổ đông. Cụ thể là, cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên lần thứ 1 vào ngày 26/04/2019 không thể tiến hành do không đủ điều kiện về tỷ lệ cổ đông tham dự tối thiểu. Trong vòng 30 ngày kể từ ngày tổ chức họp lần 1 không thành công, cuộc họp ĐHĐCĐ lần 2 dự kiến tổ chức vào ngày 26/5/2019 mặc dù đã phát thư mời cho các cổ đông nhưng cuối cùng phải dời ngày họp và được chính thức tổ chức vào ngày 21/06/2019. Cuộc họp ĐHĐCĐ lần 2 đủ điều kiện tiến hành nhưng cũng đã không thông qua được bất kỳ nội dung nào của cuộc họp, kể cả những nội dung thuộc phần nghị thức mở đầu (bao gồm danh sách chủ tọa đoàn, quy chế tiến hành họp...v.v). Điều này cho thấy các cổ đông của ngân hàng Eximbank đang không có chung quan điểm, không đồng lòng, thống nhất và chính những mâu thuẫn, xung đột đang tồn tại giữa các cổ đông ngày

càng sâu sắc hơn đã dẫn đến việc các cuộc họp của Eximbank liên tiếp không thể tổ chức thành công; gây lãng phí về mặt tiền bạc, thời gian, nhân lực của ngân hàng, ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyền lợi hợp pháp của các cổ đông chủ nhân chính của Eximbank. Chúng tôi cho rằng Eximbank nên suy xét cẩn trọng trong việc nên hay không tổ chức một cuộc họp cổ đông khác (cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường) trong thời điểm các cổ đông chưa tìm được giải pháp thỏa hiệp, không đồng lòng và thống nhất như hiện nay. Để tránh việc Eximbank phải tiếp tục bị lãng phí thời gian, nhân lực và vật lực bởi những cuộc họp cổ đông không thành công và ảnh hưởng tiêu cực đến uy tín, sự minh bạch của Eximbank, bằng văn bản này, chúng tôi kiến nghị Hội đồng quản trị Eximbank xin ý kiến chỉ đạo của Ngân hàng Nhà Nước Việt Nam về các vấn đề liên quan đến việc tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường của Eximbank để có những định hướng, quyết định phù hợp và đúng đắn.

Trong trường hợp Eximbank tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường, chúng tôi đề nghị HĐQT Eximbank xem xét việc bầu bổ sung thêm một (01) thành viên Hội đồng quản trị theo như Nghị quyết của ĐHĐCĐ bất thường ngày 15/12/2015 đã quyết nghị: “Thông qua số lượng thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ VI (2015-2020) là 11 thành viên, trong đó có 1 thành viên Hội đồng quản trị độc lập”. Cho đến nay, Hội đồng quản trị của Eximbank chỉ có 10 thành viên, nên việc kiến nghị bổ sung thêm thành viên nhằm để tăng cường hiệu quả hoạt động cho Hội đồng quản trị của Eximbank.

Kính mong HĐQT Ngân hàng Eximbank xem xét và thực hiện kiến nghị trên nhằm đảm bảo được tính ổn định, hiệu quả cho ngân hàng Eximbank cũng như quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của tập thể cán bộ, nhân viên của Ngân hàng và các cổ đông chúng tôi.

Xin trân trọng cảm ơn.

(Chữ ký các cổ đông tại trang tiếp theo)

Chữ ký của cổ đông:

Tên cổ đông	Số đăng ký	Địa chỉ
NGÔ THU THUY	059	TP.HCM

Ký tên và ghi rõ họ tên

NGÔ THU THUY

Chữ ký của cổ đông:

Tên cổ đông	Số đăng ký	Địa chỉ
TRẦN CÔNG CẬN	1021	TP.HCM

Ký tên và ghi rõ họ tên

.....
TRẦN CÔNG CẬN

Chữ ký của cổ đông:

Tên cổ đông	Số đăng ký	Địa chỉ
LAFELLE LIMITED	67	Virgin Islands British

Thay mặt và đại diện cho
LAFELLE LIMITED

VAGANAY WILLIAM ALEXANDRE HUAN